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Sent: 7. maí 2012 16:23

Viðtakandi: Nefndasvið umsagnir

Til nefndasviðs Alþingis. Tilefni: Rammaáætlun, athugasemdir:

Ég, María Hrönn Gunnarsdóttir, geri alvarlegar athugasemdir við að jarðhitasvæðið á Reykjanesfólkvangi sé sett í 
nýtingarflokk og tei því betur borgið í verndarflokki. Ég hef áhyggjur af að ef framangreint jarðhitasvæði verði 
virkjað glatist okkur sem og komandi kynslóðum dýrmætar náttúruperlur,

Með vínsemd og virðingu 
Haría Hrönn Gunnarsdóttir 
kennitala: 190163-3189.
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